



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ (ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๔๑๒๕)
ที่ กษ ๐๖๑๐.๐๒/ว ๕๙๓ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
รอบ ๑/๒๕๖๑

เรียน ผอ.กลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย

ตามที่สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แจ้ง
การรายงานแผนและผลด้านการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
รอบที่ ๑/๒๕๖๑ ซึ่งการดำเนินการและรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคลในการนำเสนอ
กระบวนการพัฒนาบุคลากรที่ดีที่โดดเด่น ที่ใช้วิธีจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ตามนโยบาย Unit School จำนวน ๑
โครงการ นั้น

สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ได้มีการวางแผนการพัฒนาด้วยเทคนิคชุมชนนักปฏิบัติ
หรือ CoP (Community of Practice) เป็นเทคนิคที่ให้บุคลากรในหน่วยงานมารวมกลุ่มกันอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู้ ใช้ในการพัฒนาคุณภาพงานที่ปฏิบัติอยู่ ซึ่งจะจัดในรูปแบบการประชุมแนวทางการดำเนินงานและ
พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบริหารงานสารบรรณ เรื่อง การนำเสนอและเทคนิคการเขียน
หนังสือราชการ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งบุคลากรในสังกัดของท่าน เข้าร่วมประชุมในกิจกรรมและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดโดยพร้อมเพรียงกัน

(นายวิริยะ แก้วทอง)

ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคลสัตว์ (ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๔๑๒๕)

ที่ กษ.๐๖๑๐.๐๒/ ๕๗๖

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การประชุมแนวทางการดำเนินงานและพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบริหารงาน
สารบรรณ

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย

ด้วยสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคลสัตว์กำหนดจัดประชุมแนวทางการดำเนินงานและพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบริหารงานสารบรรณ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๑๒ สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคลสัตว์

เนื่องจากการประชุมครั้งนี้มีวาระที่มีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง การนำเสนอและเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ ซึ่งมีรายละเอียดเนื้อหาเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ จึงขอให้กลุ่ม/ฝ่าย ส่งบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการติดต่อหนังสือราชการและงานสารบรรณ และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและรับฟังการบรรยายในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยขอให้แจ้งรายชื่อที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ภายในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายวิริยะ แก้วทอง)

ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคลสัตว์